



ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยัต ทรงคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

## คำนำ

ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางเป็นแนวเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้กำหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงมีการแก้ไขแผนงานและยุทธศาสตร์ของโครงการ เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้มากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้อย่างเป็นภาพรวม

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางของการวางแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีการประชาคมระดับเมืองในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อนำปัญหาความต้องการของชุมชนมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการ การทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นแนวทางการพัฒนาทุกด้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่ได้จัดทำขึ้นคงเป็นแนวทางการพัฒนาและ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลเมืองแม่โจ้

สิงหาคม ๒๕๖๖

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

## บทนำ

### ๑. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น การกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเทศบาลเมืองแม่โจ้ อย่างเป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รายการแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>			
๑.	<p>โครงการ<b>อบรม</b>พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการเป็นเมืองที่เน้นให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเป็นสำคัญ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้สูงอายุ</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการพัฒนาและสามารถรองรับการเป็นเมืองที่เน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเป็นสำคัญ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี ๒๕๖๖ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๖๗ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๖๘ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๖๙ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๗๐ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ตัวชี้วัด (KPI)</p> <p>ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p><b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการพัฒนาและสามารถรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing)</p> <p><b>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</b></p> <p>สำนักปลัด</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒)</p>	<p>โครงการ<b>พัฒนาศักยภาพ</b>ผู้สูงอายุในเขต<b>เทศบาลเมืองแม่โจ้</b></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการเป็นเมืองที่เน้นให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเป็นสำคัญ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้สูงอายุ</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการพัฒนาและสามารถรองรับการเป็นเมืองที่เน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเป็นสำคัญ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี ๒๕๖๖ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๖๗ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๖๘ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๖๙ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ปี ๒๕๗๐ = ๓๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>ตัวชี้วัด (KPI)</p> <p>ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p><b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการพัฒนาและสามารถรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing)</p> <p><b>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</b></p> <p>สำนักปลัด</p>	<p>แก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้โครงการและระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง</p>

(ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)  
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เทศบาลเมืองแม่โจ้**

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสมและหมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคนมี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  (อ้างอิงจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒)	๑. เพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและการเป็นเมืองที่เน้น ให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้ง ร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา เป็นสำคัญ ๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การพัฒนาผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับการพัฒนาและ สามารถรองรับการ เป็นเมืองที่เน้นให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเป็น สำคัญ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจใน ภาพรวมของการจัด โครงการไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๘๐	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับการพัฒนา และสามารถ รองรับการเป็น สังคมผู้สูงอายุ และสูงวัยอย่าง มีคุณภาพ (Active Ageing)	สำนักปลัด